

# แอ็กซิสแต่งตั้งเบคอม อินเทอร์เน็ตเวอร์ค เป็น ตัวแทนจำหน่าย ตอบสนองความต้องการสำหรับ โซลูชันวิดีโอวงจรปิดบนเครือข่าย

ปริมาณการใช้เครือข่ายวิดีโอดิจิทัลเพิ่มขึ้น ผลสืบเนื่องจากการเริ่มใช้ระบบเครือข่าย 3G อย่างกว้างขวางและการก้าวเข้าสู่ AEC

กรุงเทพฯ – 23 เมษายน 2556 – แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำตลาดวิดีโอเครือข่าย ประกาศแต่งตั้งเบคอม (BACOM) เป็นตัวแทนจำหน่ายรายล่าสุดในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับการใช้กล้องวิดีโอวงจรปิดในเมืองไทย ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในโซลูชันการรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้อง HD CCTV เบคอมจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแอ็กซิส รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมและโซลูชันต่างๆ ให้แก่ลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม



แอ็กซิสตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับแนวหน้าในตลาดโซลูชันวิดีโอวงจรปิด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการรวมระบบเข้ากับเครือข่ายไอพี เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ระบบวิดีโอวงจรปิดบนเครือข่ายไอพีได้อย่างทั่วถึง และแอ็กซิสยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลาย รองรับการใช้งานในทุกสถานการณ์อีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงการใช้งานโซลูชันวิดีโอวงจรปิดเพื่อช่วยในการจัดระเบียบการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และตรวจสอบดูแลพื้นที่ต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีก เป็นต้น

นายธนภฤต โรจนศิริประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบคอม อินเทอร์เน็ตเวอร์ค จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากแอ็กซิส ทั้งนี้เนื่องจากเราได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเราในสาขานี้ ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันระดับโลกจากแอ็กซิส เราจะนำเสนอคำแนะนำด้านเทคนิคและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมนี้ พร้อมทั้งโซลูชันและบริการหลังการขายสำหรับผู้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งในช่วงระหว่างที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และภายหลังการติดตั้ง และลูกค้าของเราจะมีความมั่นใจในความเชี่ยวชาญและบริการที่ครบวงจรของเรา”

นายนาฬิส จาสมานี ผู้จัดการระดับภูมิภาค บริษัท แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐาน 3G จะเป็นปัจจัยสำคัญที่รองรับการเข้าถึงระบบวิดีโอวงจรปิดได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะช่วยขจัดข้อจำกัดและขยายโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ และขณะเดียวกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้มีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สำหรับโซลูชันวีดีโอวงจรปิดแบบดิจิทัลระดับไฮเอนด์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจว่าเบคอมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและตลาดเห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบวีดีโอวงจรปิด รวมถึงความจำเป็นในการติดตั้งระบบดังกล่าว แอ็กซิสและเบคอมจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรต่างๆ จะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยโซลูชันของเรา รวมถึงความเชี่ยวชาญในตลาดระดับท้องถิ่นของเบคอม”

นายจาสมานี กล่าวเสริมว่า แอ็กซิสมุ่งมั่นที่จะนำเสนอทางเลือกที่ชาญฉลาด พร้อมความสามารถและโซลูชันที่เหนือชั้นให้แก่ลูกค้าของเรา ระบบวีดีโอวงจรปิดบนเครือข่ายไอพีควรรจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคน ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลายสำหรับทุกสถานการณ์ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม แอ็กซิสปรับปรุงคุณภาพของภาพที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับการตรวจการณ์ในทุกสถานการณ์ และผสานรวมพีเจอาร์อัจฉริยะไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานรวมอย่างกลมกลืนกับบริการของคุณค่า แอ็กซิสจะนำเสนอโซลูชันวีดีโอวงจรปิดที่ยืดหยุ่นและชาญฉลาด ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของผู้ใช้คือเป้าหมายสูงสุดของเรา

## เกี่ยวกับเบคอม (BACOM)

เบคอม (BACOM) เป็นผู้นำด้านการจัดการระบบวีดีโอวงจรปิดในประเทศไทย บริษัทฯ นำเสนอบริการให้คำปรึกษา พร้อมโซลูชันระดับโลกให้แก่ลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท เบคอม อินเทอร์เน็ตเวอร์ค จำกัด เป็นผู้บุกเบิกด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายนวัตกรรมอัจฉริยะสำหรับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ทีมงานของเบคอมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เยี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ พร้อมให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทผู้ติดตั้งระบบและผู้จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร

## เกี่ยวกับแอ็กซิส คอมมูนีเคชั่น

แอ็กซิส คอมมูนีเคชั่น เป็นบริษัทผู้นำสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Network video ระดับโลก แอ็กซิสคือผู้นำเข้าสู่โลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยผลักดันการพัฒนาระบบวีดีโอวงจรปิดแบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของแอ็กซิสมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและการตรวจการณ์ระยะไกลบนนวัตกรรมใหม่ด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีแบบเปิดกว้าง แอ็กซิสมีพนักงานมากกว่า 1,400 คน ใน 40 สาขาทั่วโลก และประสานงานร่วมกับกับคู่ค้าใน 179 ประเทศ แอ็กซิสเป็นบริษัทสัญชาติสวีเดน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ OMX ในสต็อกโฮล์ม โดยใช้ตัวย่อ AXIS ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอ็กซิส เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.axis.com](http://www.axis.com)